

กว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม จาก คนสมัยโบราณ สู่คนยุคใหม่ที่ต้องติดเทรนด์ Part I

不是一種衣服從古老的人，這不是一種趨勢的方法 Part I

กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

Kittinant Phitsuwan

โปรดติดตาม กว่าจะเป็นผ้าข้อมครามที่ปราศจากเคมี ไร่อาการแพ็สารเคมี Part II

請按照比布染成藍色的天空沒有無線化學過敏化學品、第二部分



ต้นฝ้ายชื่อสามัญ Cotton ฝ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gossypium hirsutum* L. จัดอยู่ในวงศ์ชบา(MALVACEAE)

棉花的開頭常用名稱Cotton科學的名稱。 *Gossypium hirsutum* L. 在家裡、芙蓉花

早期的外觀棉。

一開始是出生地的棉花在中美洲和南亞，是一種灌木或小 perennials 約 1 至 3 米的高度與中繼線直立更仔細的密度。棉絨棉織物或是手機外殼表面的豆子、它的形狀像長髮分裂纖維去掉豆棉棉的約櫃就是所謂的「」。棉織物，可以用來製作產品、多格式儲存的棉花在我們的家經常用手從結果中選擇棉花都裂開然後拉起纖維從錨寄給原廠的約櫃運了來分隔棉種子後，將使纖維製造棉混是執行緒或形成的種子，棉花，纖維分離出來並將其應用到果汁食用油。

屬性的棉花。

處方民俗、使用棉混有芒果狂野的薑黃的平臺和香茅檸檬葉沸騰的椰子喝一 gallstone 治癒 (一)。

Cottonseed 混合使用對核心與封面的血是香茅犀牛被用來將水煮開治癒 (種子) 每月胖異常

從書中泰式草藥百科。 - 中國已指出該類型的棉質 *Gossypium hirsutum* L. 本文中提到的作用類似於白棉 (*Gossypium herbaceum* L.) 這可以互換使用。請閱讀文章中的「屬性」白色棉更多「白棉」中所指定的

棉的優點。

棉絨或纖維從 bean 可以使用目錄中的棉紗棉混在紙張和印刷紙張的短絨在 bean 是用來製造地毯使用地板墊輔助結構玻璃棉 (10 kg、纖維熱點約 3.5 公斤)。Bean 使用榨汁機。拆卸油油 Cottonseed 棉花 10 kg 的稱為“” (約 1 公斤) 將油。

Than a clothing from the ancient ways to the new must be a trend

ต้นฝ้ายชื่อสามัญ Cotton ฝ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gossypium hirsutum* L. จัดอยู่ในวงศ์ชบา

(MALVACEAE)

Characteristics of cotton

The cotton tree is native to Central America and South Asia, is classified as a shrub or perennial small. There are approximately 1-3 meters in height with upright stems with dense fur.

Shaggy cotton or cotton seed shell of skin cells, which is in the shape of a similar-length hair.

Separating the fibers out of the cotton seed is referred to as "the Ark" cotton "this cotton can be used to produce various products in multiple formats to keep the cotton in our home are often kept by hand on a varying selection of cotton effects already. Pull the fibers out of the anchor sent to plant cotton seeds to extract the chest. After that, the fibres to make a tampon. Spinning yarn or a candle Parts cotton seed that extracted the fibres will lead oil extraction.

Properties of cotton

Drug Lanna folk recipes to use cotton mixed with mango, lime leaves, turmeric leaves forest leaves. Ginger, lemon grass, leaves and leaves bring drinking boiled as a cure for kidney stones (a)

Cotton seed mixed with blood, lemon heads, core, karkand Khoi Fang Kaen. With boiled drinking water as a cure for symptoms, menstrual disorders, puree and dark (1)

Thailand-China herbal encyclopedia books. *Gossypium hirsutum* L., specifies that the type of cotton that are discussed in this article is closer to white cotton (*Gossypium herbaceum* L.) which can be used interchangeably. Please read the indications of white cotton more in the article "white cotton" specified in.

The benefits of cotton.

- Fluffy cotton fibers from seeds or can be woven into yarn, cotton, mixed cotton fabric, in the paper and print a short fluffy the seeds are bring used to make carpets by using a secondary floor rugs jute fibres (cotton, 10 kg to 3.5 kg, approximately).

Seeds oil extraction, use, called the "cotton seed oil" (oil of about 10 kilograms of cotton to make 1 kilogram).

กว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม จาก คนสมัยโบราณ ผู้คนยุคใหม่ที่ต้องติดเทรนด์

不是一種衣服從古老的人，這不是一種趨勢的方法

ต้นฝ้ายชื่อสามัญ Cotton ฝ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gossypium hirsutum* L. จัดอยู่ในวงศ์ชบา(MALVACEAE)

棉花的開頭常用名稱Cotton科學的名稱。 *Gossypium hirsutum* L. 在家裡、芙蓉花



ลักษณะของต้นฝ้าย

ต้นฝ้าย มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและเอเชียตอนใต้ จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง มีขนละเอียดขึ้นหนาแน่น

ปุยฝ้าย หรือ **เส้นใยฝ้าย** คือ เซลล์ผิวของเปลือกเมล็ดซึ่งมีรูปร่างยาวคล้ายเส้นผม การแยกเส้นใยออกจากเมล็ดฝ้าย จะเรียกว่า “การหีบฝ้าย” เส้นใยฝ้ายที่ได้นี้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ การเก็บฝ้ายในบ้านเรามักเก็บด้วยมือ โดยเลือกจากผลฝ้ายที่แตกแล้ว ดึงเส้นใยออกจากสมอ ส่งไปโรงงานหีบฝ้ายเพื่อแยกเมล็ดออก หลังจากนั้นจะนำเส้นใยไปทำสาลี ปั่นเป็นเส้นด้าย หรืออัดเป็นแท่ง ส่วนเมล็ดฝ้ายที่แยกเอาเส้นใยออกไปแล้วจะนำไปสกัดเอาน้ำมัน

สรรพคุณของฝ้าย

ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบฝ้าย ผสมกับใบมะม่วง ใบมะนาวป่า ใบขมิ้น ใบไพล และใบตะไคร้ นำมาต้มเคี่ยว ต้มกินเป็นยารักษาไข้ (ใบ)

เมล็ดฝ้ายใช้ผสมกับแก่นข่อย แก่นฝาง หัวตะไคร้ เลือดแรด นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยารักษาอาการประจำเดือนผิดปกติ ชันคล้ำ (เมล็ด)

จากหนังสือสารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ได้ระบุว่าฝ้ายชนิด *Gossypium hirsutum* L. ที่กล่าวถึงในบทความนี้ มีสรรพคุณใกล้เคียงกับฝ้ายขาว (*Gossypium herbaceum* L.) ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนกันได้ โปรดอ่านสรรพคุณของฝ้ายขาวเพิ่มเติมในบทความ “ฝ้ายขาว” ที่ระบุไว้ใน

ประโยชน์ของฝ้าย

- ปุยฝ้ายหรือเส้นใยจากเมล็ด สามารถใช้ทอเป็นผ้าฝ้าย เส้นด้าย สาลี ผสมในกระดาษ และกระดาษพิมพ์ ส่วนขนปุยสั้น ๆ ที่ติดอยู่ที่เมล็ดจะนำมาใช้ทำพรม โดยใช้พื้นรองพรมเป็นเส้นใยปกแก้ว (ฝ้าย 10 กิโลกรัม จะให้เส้นใยประมาณ 3.5 กิโลกรัม)

เมล็ดใช้สกัดเอาน้ำมันเรียกว่า “**น้ำมันเมล็ดฝ้าย**” (ฝ้าย 10 กิโลกรัม จะให้น้ำมันประมาณ 1 กิโลกรัม)

เอกสารอ้างอิง

1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา. (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล). “ฝ้าย”. หน้า 121.
2. กรีนไฮเปอร์มาร์ท สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซูเปอร์มาร์เก็ต, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. “ฝ้าย”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.sc.mahidol.ac.th/wiki/. [14 พ.ย. 2014].